



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2554

## ส่งออกข้าวไทยอาการหนักถูกเวียดนามทุบตลาดข้าว ขาวข้าวหนึ่งวิกฤตโดนบราซิล เสียบ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาส่งออกข้าวไทยยังทรงตัวอยู่ในระดับ 470-480 เหรียญสหรัฐ/ตัน แม้ว่าประเทศอินเดียและจีนจะชะลอการส่งออกข้าวปีนี้แล้ว แต่เนื่องจากตลาดส่งออกข้าวยังแข่งขันสูง โดยเฉพาะเวียดนาม ขณะนี้เวียดนามส่งออกข้าวได้แล้ว 2.8 ล้านตัน ทำให้ไทยไม่สามารถปรับเพิ่มราคาส่งออกได้มาก เพราะประเทศผู้ซื้อจะหันไปซื้อจากเวียดนาม หรือประเทศอื่นแทน

นอกจากนี้ ตลาดข้าวหนึ่งเดิมนักคาดการณ์ว่าเมื่ออินเดียหยุดส่งออกลตลาดข้าวหนึ่งทั้งหมดจะเป็นของไทยแต่บราซิลซึ่งปีนี้มีผลผลิตข้าวออกมา หันมาทำตลาดข้าวหนึ่งส่งออกในตลาดไนจีเรีย ทำให้แย่งตลาดข้าวหนึ่งไทย เพราะราคาของบราซิลค่อนข้างได้เปรียบ ขายแค่ตันละ 470 เหรียญสหรัฐ ต่างกับข้าวหนึ่งไทยขายอยู่ที่ตันละ 500-510 เหรียญสหรัฐ

สาเหตุอีกประการที่ทำให้ราคาข้าวขยับไม่ได้ เพราะสต็อกข้าวที่รัฐบาลระบายให้กับผู้ส่งออกก่อนหน้านี้ 4 ล้านตัน เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ปริมาณครั้งหนึ่งก็ยังไม่สามารถระบายออกในตลาดได้ ทำให้ผู้ส่งออกมีสต็อกข้าวในมือเพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องเร่งซื้อข้าวในตลาดเพิ่ม ราคาข้าวจึงทรงตัวไปโดยปริยาย

"ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามขยับสูงกว่าข้าวไทย โดยข้าวขาวเวียดนามอยู่ที่ 480 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวขาวไทย 470-480 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็นเรื่องที่น่าหนักใจ จะเกิดขึ้น เชื่อว่าจะเป็นผลกระทบระยะสั้น หรือ 1-2 เดือนจะคลี่คลาย" นายชูเกียรติ กล่าว

นายชูเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ปีนี้ผลผลิตข้าวของไทยจะเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก แม้ว่าปัจจุบันการส่งออกข้าวไทยจะเพิ่มขึ้นมาก โดยส่งออกได้แล้ว 4 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านตัน จากผลผลิตข้าวไทยปีนี้ที่มีมากถึง 20 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งส่งออกทั้งปีมากที่สุดไม่น่าจะเกิน 10 ล้านตัน ที่เหลือเป็นการบริโภคภายในประเทศ อีกทั้งสต็อกข้าวรัฐบาลยังมีเหลือ 1-2 ล้านตันและสต็อกข้าวเอกชน 2 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม หากเกิดภาวะตึงตัวทั้งด้านปริมาณและราคา กลไกตลาดจะทำงานด้วยตัวเอง เพราะเมื่อราคาข้าวในประเทศและส่งออกสูงขึ้น ตลาดผู้ซื้ออาจจะลดคำสั่งซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์ การส่งออกจะปรับตัวลดลง และมีปริมาณข้าวเข้าสู่ตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## “ส่งออก” เผยข้าวไทยพร้อมลุยตลาดกลุ่มนอร์ดิกส์! เห็นสินค้ามีคุณภาพ

นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า ปัจจุบันข้าวหอมมะลิไทย เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ในประเทศกลุ่มนอร์ดิกส์ เนื่องจากมีร้านอาหารไทย อาหารจีน และอาหารเอเชียหลายแห่งเปิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งร้านเหล่านี้ใช้ข้าวไทยในการปรุงอาหาร และคนในประเทศกลุ่มดังกล่าวยังนิยมที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลทำให้คุ้นเคยกับอาหารไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีข้าวไทยมีวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตและ

ร้านขายของชำทั่วไปในประเทศกลุ่มนอร์ดิกส์ โดยมีจำหน่ายหลายรูปแบบ เช่น ข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวแปรรูป ข้าวพร้อมรับประทาน เป็นต้น

ทั้งนี้ข้าวไทยจะเป็นที่นิยมในประเทศกลุ่มนอร์ดิกส์แต่ยังมีคู่แข่งสำคัญ เช่น จีน และเวียดนาม ซึ่งได้มีการพัฒนารูปแบบข้าวไปในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวแปรรูป ข้าวพร้อมรับประทาน ดังนั้นไทยจึงเร่งประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้คุณภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปลอมปนข้าว แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีปัญหาในเรื่องการปลอมปนเกิดขึ้นในตลาดแถบนี้แต่ควรที่จะป้องกันไว้ก่อน

“ขณะนี้ทางกรมส่งเสริมการส่งออก ได้ทำการขยายตลาดส่งออกสินค้าข้าวโดยการเน้นการส่งออกสินค้าที่มีการพัฒนารูปแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นตามนโยบายกรม เช่น การพัฒนาหีบห่อบรรจุภัณฑ์ให้มีดีไซน์ดึงดูดใจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิตที่ถูกสุขอนามัยง่ายต่อการรับประทาน และข้าวที่มีวิตามินบำรุงรับประทานแล้วสุขภาพกายและจิตใจแจ่มใส หรือข้าวชะลอความแก่ บำรุงร่างกายและสมอง เป็นต้น ก็จะช่วยให้ข้าวไทยสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคมากขึ้น”

อย่างไรก็ตามปัจจุบันประชากรในประเทศกลุ่มนอร์ดิกส์ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ หันมานิยมบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น และมีการนำเข้าข้าวจากไทยประมาณปีละกว่า 30,000 ตัน โดยในปี 2553 ที่ผ่านมากลุ่มนอร์ดิกส์นำเข้าข้าวจากไทยมูลค่ารวมกว่า 31.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึงร้อยละ 12.70 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2554 (ม.ค.-มี.ค.) กลุ่มนอร์ดิกส์นำเข้าข้าวจากไทยถึงกว่า 8.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นางนันทวัลย์ กล่าวต่อว่า ทางกรมส่งเสริมการส่งออก ได้ดำเนินยุทธศาสตร์ผลักดันตลาดสินค้าอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญ เมสเซ ผู้จัดงานแสดงอาหารระดับโลกจากประเทศเยอรมนี เตรียมความพร้อมในการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร 2554 หรือ THAIFEX – World of food ASIA 2011 ที่จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคมนี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด Your Recipe for Success in Asia เพื่อแสดงศักยภาพด้านการผลิตอาหาร เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับสากล พร้อมส่งเสริมแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นศูนย์กลางการค้าและการจัดงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สำหรับในปีนี้มีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 1,000 บริษัท สนใจนำสินค้าอาหารและบริการทุกประเภทมาจัดแสดงอย่างครบวงจร กว่า 2,600 คูหา ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องครัวและธุรกิจบริการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงแรมและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เทคโนโลยีด้านค้าปลีกและการเปิดสาขาร้านอาหารในต่างประเทศ

**ที่มา แนวหน้า**

## **ไทยศูนย์กลางสำรองข้าวอาเซียน**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการประชุมความมั่นคงอาหารในกรอบเอเชีย-ยุโรป หรือ ASEM High-Level Conference on Food Security โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน ที่โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่ ว่า จะมีการกำหนดแนวทางกรอบความร่วมมือเรื่องความมั่นคงด้านอาหารที่เป็นรูปธรรม โดยจะร่วมหารือใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1.สร้างความมั่นคงอาหารในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และโลก 2.สร้างความร่วมมือการเข้าถึงอาหารของประชาชนทั่วโลก และ 3.สร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนในระยะยาว

"กรอบความร่วมมืออาเซียนมีจุดแข็งสำคัญที่มีประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย และยุโรป จึง เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือกัน เช่น ความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงอาหารในโครงการจัดตั้งองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินการ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการสำรองอาหารในภูมิภาคอาเซียน ประเทศเอเชียและยุโรปอาจใช้การสำรองอาหารเป็นแนวทางหนึ่งของความร่วมมือในกรอบอาเซียนต่อไป" นายธีระ กล่าว

ที่มา ข่าวสด

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-12 พ.ค. 2554 มีจำนวน 178,539 ตัน มูลค่า 80.948 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 12 พ.ค. 2554 มีจำนวน 2.746 ล้านตัน มูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สมาคมอาหารรายงานว่า ในขณะที่เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวสำหรับส่งมอบในช่วงครึ่งปีแรกแล้ว ประมาณ 3.907 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยมีรายงานว่า ผู้ส่งออกของเวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวในแก่ภาคเอกชนของฟิลิปปินส์ไปแล้วประมาณ 300,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

ผู้ค้าข้าวในพม่าระบุว่า ราคาข้าวคุณภาพต่ำ (Low-quality zeeya rice) ค่อยๆ ขยับสูงขึ้นเพื่อเตรียมสำหรับการกลับมาส่งออกอีกครั้ง โดยราคาข้าว pawsan (high-quality) ราคาทรงตัวอยู่ที่ 33,000 Kyats ต่อถุง 49 ก.ก. ขณะที่ข้าวคุณภาพต่ำ zeeya ราคาเพิ่มขึ้นจาก 15,000 Kyats ต่อถุง 49 ก.ก. มาอยู่ที่ 16,000 Kyats ต่อถุง 49 ก.ก. และข้าวคุณภาพต่ำ ehmeta ราคาอยู่ที่ 14,000 Kyats ต่อถุง 49 ก.ก. สำหรับราคา ส่งออกนั้น ข้าวคุณภาพต่ำ ehmeta ราคาอยู่ที่ ประมาณ 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวแห่งพม่า (Myanmar Rice Industry Association; MRIA) ระบุว่ารัฐบาลสั่งห้ามส่งออกข้าวตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาไปจนถึงช่วงที่เริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง (Summer paddy harvest) และมีผลผลิตออกสู่ตลาด ซึ่งการเก็บเกี่ยวจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือน พ.ค. นี้ และคาดว่าจะเริ่มมีการส่งออกในช่วงต้นเดือนนี้

ทั้งนี้ผลผลิตข้าวในฤดูนาปรัง (Summer paddy) คาดว่าจะมีประมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 672 ก.ก.ต่อไร่

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (The Philippines Department of Agriculture; DA) รายงานว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีภาคการเกษตรมีการเติบโตประมาณ 4.1% ขณะที่ผลผลิตข้าวในช่วงฤดูนาปรัง (the dry season) เพิ่มขึ้นประมาณ 15.6%

นายโปรเซโซ เจ. อัลคาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในปีนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)



## อินโดนีเซีย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Central Statistics Agency; BPS) รายงานว่า ในเดือนแรกของฤดูเก็บเกี่ยว ข้าวนาปีมีผลผลิตข้าวประมาณ 30 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งคิดเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 70.6 ล้านตัน ในปีนี้ โดยที่ฤดูเก็บเกี่ยวยังเหลือเวลาอีก 2 เดือนนับจากนี้

ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมาก อินโดนีเซียมีผลผลิตข้าวเปลือก 66.41 ล้านตัน หรือประมาณ 37 ล้านตันข้าวสาร โดยมีการบริโภคในประเทศประมาณ 33 ล้านตัน

รัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือกให้ได้ถึง 75.7 ล้านตัน ภายในปี 2014 เพื่อให้มีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 10 ล้านตัน สำหรับเก็บเป็นสต็อกสำรอง

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

สำนักข่าว Xinhua รายงานว่า จากการศึกษาที่ได้เกิดภาวะภัยแล้งครั้งรุนแรงในมณฑล Hubei ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วอาจจะส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวกลางฤดู (mid-season rice) และพืชอื่นๆได้รับผลกระทบ โดยคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้มีประมาณ 4.5 ล้านไร่

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## FAO

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานว่า ราคาข้าวในตลาดโลกร่วงลงเมื่อเดือน เม.ย. ยกเว้นข้าวของเวียดนามที่ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ทั้งนี้ ราคาข้าวส่งออกลดลงต่อเนื่องเมื่อเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา โดยข้าวไทยที่เป็นดัชนีหลักราคาลดลง 3% จากเดือนก่อนหน้านั้น อยู่ที่ 507 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ ราคาที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลจากการส่งออกข้าวปริมาณมาก หลังจากการเก็บเกี่ยวได้ผลดีในปี 2553 โดยเฉพาะประเทศส่งออกหลักในเอเชีย

ขณะที่ นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่า ราคาข้าวตกต่ำเป็นเพราะนโยบายของรัฐบาล ที่ปล่อยข้าวในสต็อกสู่ตลาดโลก เพื่อช่วยให้ราคาข้าวในประเทศมีระดับต่ำ

FAO ยังระบุว่า ราคาข้าวแกมพูชาลดลง 2% ศรีลังกา 2.3% และบังกลาเทศ 0.6% แต่ราคาข้าวเวียดนามเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีต่อปี

ที่มา [กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](http://กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

## สหรัฐอเมริกา

สำนักข่าวในท้องถิ่น รายงานว่า จากที่ได้เกิดภาวะน้ำท่วมครั้งรุนแรงในมลรัฐ Arkansas ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูน้ำท่วมประมาณ 7.5 ล้านไร่ โดยประเมินความเสียหายไว้ที่ประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในส่วนของภาวะปลูกข้าวนั้น น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ในปีนี้ข้าวของสหรัฐประมาณ 40% จะไม่สามารถเพาะปลูกได้ ซึ่งนอกจากที่ Arkansas แล้ว ภาวะน้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อ Missouri และ Louisiana ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญด้วย ทั้งนี้ Arkansas เป็นมลรัฐเดียวที่มีรายงานเรื่องความเสียหายของผลผลิตข้าว

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ระดับน้ำในแม่น้ำ Mississippi (the Mississippi River) ที่เอ่อท่วมตั้งแต่เมือง Memphis ไปจนถึงรัฐต่างๆ ริมฝั่งอ่าวเม็กซิโก (the U.S. Gulf Coast) ทำให้ประชาชนจำนวนมากไร้ที่อยู่อาศัย และยังท่วมพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบกับโรงกลั่นน้ำมัน (oil refineries) 10 แห่งในรัฐ Louisiana โดยที่น้ำท่วมยังทำให้เกษตรกรต้องเลื่อนหรือยกเลิกการเพาะปลูกข้าว 750,000 ไร่ในรัฐ Arkansas ซึ่งคิดเป็น 10% ของการเพาะปลูกข้าวทั้งสหรัฐ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2554/55 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 457.88 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 451.58 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2553/54 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง โดยคาดว่าปี 2554/55 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 97 ล้านตันข้าวสาร ส่วนที่ประเทศจีนคาดว่าจะเพิ่มเป็น 140 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2554/55 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.75 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ บราซิล เกาหลีใต้ และอียิปต์

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2554/55 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 458.73 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2553/54 ที่มีจำนวน 448.39 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 97.04 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 เหลือ 96.17 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกจะลดลงเหลือ 6.01 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2553/54 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.06 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2554/55 คาดว่าจะมีปริมาณ 32.15 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 31.01 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าลดลงเหลือ 0.4 ล้านตัน จากที่ในปี 2553/54 มีการนำเข้า 1.75 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.2 ล้านตัน จากที่ในปี 2553/54 ที่คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 1.0 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.95 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.15 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.5 ล้านตัน อิรักจำนวน 1.2 ล้านตัน มาเลเซียจำนวน 1.13 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2554/55 อินเดียจะส่งออก 2.8 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตันข้าวสาร ส่วนสหรัฐนั้นคาดว่าจะส่งออก 3.45 ล้านตัน เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.4 ล้านตัน ส่วนประเทศไทยนั้น ในปี 2554/55 คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน เท่ากับปี 2553/54 ที่คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออกประมาณ 1.0 ล้านตัน และพม่าคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA

